



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>รมว.สร. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaigov) -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 พร้อมรับปฏิทินหลวงพระราชทาน ณ หน่วยราชการในพระองค์ 904 (ห้องแดง) ในพระบรมมหาราชวัง	
<b>เพิ่มสิทธิผู้ป่วยมะเร็ง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช.มีมติเพิ่มสิทธิประโยชน์ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการรักษาด้วยรังสีโปรตอน ได้แก่ การรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา และการรักษามะเร็งโดยใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด ในโรคมะเร็ง 3 รายการ คือมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี นอกจากนี้ยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกผ่านระบบ Telemedicine ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้น โดยแพทย์คนไทย	
<b>โรคโควิด19</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ : ข่าวสั้นทันโลก -กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำสัปดาห์ที่ 52 วันที่ 24-30 ธ.ค. 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล 594 คน เฉลี่ยวันละ 84 คน เสียชีวิต 3 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 120 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 74 คน -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อจ.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในช่วงสัปดาห์นี้หากมีอาการไม่สบายควรตรวจโควิด19 ให้ตรวจถึงวันที่ 4-5 หลังจากเริ่มมีอาการ ประเมินว่าไทยมีโอกาสติดและป่วยกันได้มากในช่วง 4-6 สัปดาห์แรกของปี	
<b>6 ความท้าทายระบบสุขภาพไทย</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ - ข้อมูลในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย พ.ศ.2566 ระบุถึงความท้าทายระบบสุขภาพที่ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือไว้ 6 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 2.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรค จากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อ 3.พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน สร.พัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล พ.ศ.2564 -2568 มาใช้เสริมสร้างระบบสุขภาพ แต่การบรรลุเป้าหมาย ยังมีข้อจำกัดและความท้าทาย 5.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ และ6.ความยั่งยืนทางการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ	
<b>ความคืบหน้า กรณีเด็ก 14 ปี กราดยิงในห้างฯ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ) - น.ส.ศิริประภา ยวปริษา รองอธิบดีกรมพินิจฯ เผยความคืบหน้ากรณีเด็ก 14 ปี กราดยิงในห้างฯ โดยอัยการดีสำนักงาน กลับ ทำให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มไม่ทัน ทำให้เกิดสุญญากาศ จึงไม่มีสิทธิคุมตัว ต้องปล่อยกลับบ้าน เมื่อครบกำหนดฝากขังผลัดสุดท้าย ว่า กรมพินิจฯ ไม่มีอำนาจควบคุมตัวเด็กได้อีก พนักงานสอบสวนต้องร้องรับการสอบสวนไว้ก่อน ส่วนพ่อและแม่ของ ด.ช. วัย 14 ปี ยินดีให้ลูกชายอยู่ในการดูแลรักษาต่อโดยแพทย์เฉพาะทางของสถาบันกัลยาณ์ฯ เนื่องจากกระบวนการรักษายังไม่เสร็จสิ้นและต้องประเมินสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแพทย์ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการรักษาว่าต้องใช้เวลานานเท่าใด ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้หารือและร่วมวางแผนการรักษากับผู้ปกครอง ในส่วนรายงานวินิจฉัยการประเมินสุขภาพต่าง ๆ คาดว่าทางแพทย์ผู้ตรวจรักษาอาจนำส่งให้ทางพนักงานสอบสวนต่อไป	
<b>ภาคประชาชนค้านลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด คอลัมน์เสียงประชาชน ) -นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้แจงกรณีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือเพื่อขอให้สร. คัดค้านกระทรวงการคลัง ที่อาจจะมีการปรับลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกังวลจะทำให้ราคาถูกลง และเกิดการดื่มมากขึ้น ว่า ภาษีที่คาบเกี่ยวมีหลายตัว จะมีทั้งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ หากเปอร์เซ็นต์เยอะก็เก็บภาษีเยอะ และยังมีเรื่องส่วนต่างราคาก็ต้องเก็บภาษีตามนั้น ซึ่งเป็นมาตรการของกรมสรรพสามิต ในการกำหนดเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีภาษีนำเข้าที่เป็นภาษีศุลกากร ซึ่งเป็นพาร์ตคนละเรื่องกัน อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอให้เก็บภาษีตาม	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ เพราะยิ่งสูงก็ยิ่งมีผลเสีย ทำลายสุขภาพมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีการเก็บทั้งรูปแบบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ และเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของราคา อย่างเหล้ายี่ห้อเดียวกัน เปอร์เซ็นต์เท่ากัน ราคาขายต่างกัน ภาษีอาจเก็บไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งกรมสรรพสามิตจะเป็นคนคำนวณ เบื้องต้นขอว่า อย่าให้ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถูกเกินไป เพราะจะส่งผลให้อัตราการบริโภคของเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>	
<p><b>คำแนะนำเพื่อสกัดภาวะ New Year's Blues</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ สก๊อปหน้า1          - กรมสุขภาพจิต เคยให้คำแนะนำเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ภาวะ New Year's Blues เพื่อสกัดภาวะซึมเศร้าช่วงปีใหม่ โดยเริ่มจากการเข้าถึง 4 ห้องหัวใจแห่งความสุข ตั้งเป้าหมายให้ครบ 4 มิติ ในการ ดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว พร้อมกับการ เปิดประตู 6 บาน ได้แก่ ประตูบานที่ 1 จัดการทุกข์ ประตูบานที่ 2 สนุกกับชีวิต ประตูบานที่ 3 คิดบวกเพิ่ม ประตูบานที่ 4 เสริมร่างกาย ประตูบานที่ 5 ใจมีพลัง และประตูบานที่ 6 ฟังและเล่า รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ และเปิดใจพูดคุยกับผู้อื่นเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ ไม่เก็บไว้คนเดียว</p>	
<p><b>เบหาวานวิทยาได้ผลดี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ          - นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 9 เปิดเผยว่า ได้นำแนวความคิดการควบคุมการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย การปรับอารมณ์ มาจัดทำเป็นหลักสูตรให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น บางคนลดการใช้ยาได้อย่างเห็นผล บางคนไม่ต้องฉีดยา บางคนลดจำนวนการกินยาให้น้อยลง ส่งผลดีต่อโรค NCDs อื่นๆ ดังนั้น รพ.สต.จึงได้ให้เขตสุขภาพที่ 9 จัดทำพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้หลักสูตรนี้ให้กับเขตสุขภาพอื่นๆ เพื่อขยายผลไปทั่วประเทศ</p>	
<p><b>สสจ.-อบจ.กาญจนบุรีลงนามถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ          - นพ.ปริพนธ์ จุลเจิม นพ.สสจ.กาญจนบุรี กับนายประวัติ กิจธรรมกุลนิจ นายกอบจ.กาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. อบจ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.ให้แก่ อบจ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว 97 แห่ง และได้รับเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อีก 46 แห่ง รวมเป็น 143 แห่ง</p>	